

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท 914 Entertainment จำกัด เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559หน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายให้ทำเวลา อยู่ในบริษัท จะเป็นการเขียนเอกสารบันทึกรายรับรายจ่าย กองละครในแต่ละคิวว่ามียอดใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไรและตรวจว่าค่าใช้จ่ายตรงตามบินหรือไม่

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดำเนินการช่วยเหลือผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายในการผลิตละครเรื่อง เสน่ห์หมาป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายในกระบวนการผลิตละคร ทำให้ผู้จัดทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายเป็นการบริหารงาน จัดการเกี่ยวกับระบบกองถ่ายทำละคร 1.การอำนวยความสะดวกให้แก่การทำงานของกองถ่าย 2.การบริหารการเงิน จัดสรรงบประมาณเช่น ค่าสถานที่ ค่าทีมงาน (โปรดิวเซอร์/ผู้กำกับ/ผู้ช่วยผู้กำกับทั้งหมด/ผู้จัดการกอง/ทีมงานกล้อง/ทีมงานแสง/อื่นๆ) การผลิตโดยผู้จัดการกองถ่ายละครนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตละคร 2.ขั้นตอนได้แก่ 1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ 2.ขั้นตอนการถ่ายทำ

การทำงานของผู้จัดการกองถ่ายละคร นั้นเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้จัดการกองถ่ายจึงได้นำแนวคิดหลักการบริหารมาใช้ในการทำงาน ประกอบไปด้วย 1.การวางแผน (Planning) 2.การอำนวยความสะดวก (Directing) 3.การประสานงาน (Coordinating) 4.การรายงาน (Reporting) 5.การงบประมาณ (Budgeting)

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อดีของการสหกิจศึกษาดำเนินการหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายในการผลิตละคร ณ บริษัท 914 Entertainment จำกัด

การปฏิบัติงานสหกิจได้ใช้ความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน ทำให้ผู้จัดทำได้ฝึกความตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น ได้รับประสบการณ์ใหม่ และยังได้ความรู้ใหม่จากพนักงานที่ปรึกษาในการทำงานภายในบริษัทถึงขบวนการการทำงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมีความอดทน ต้องปฏิบัติงานกับผู้อื่น ทำให้ต้องมีไหวพริบในการทำงาน ช่างสังเกต และต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5.2.2 ปัญหาที่พบของการสหกิจศึกษาตำแหน่งหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายในการผลิตละคร ณ บริษัท 914 Entertainment จำกัด

ปัญหาที่พบคือเนื่องจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการเริ่มปฏิบัติงานกับโปรดักชั่นจริงเป็นครั้งแรก ทำให้การบริหารการจัดการในบางเรื่องนั้นยังมีประสิทธิภาพไม่มากพออย่างที่ตั้งไว้ด้วยยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

จากการที่ผู้จัดทำได้ไปสหกิจศึกษา ณ บริษัท 914 Entertainment จำกัด ปัญหาที่พบเมื่อเวลาออกกองหรือปฏิบัติงาน คือ ความล่าช้าในการปฏิบัติงานของการเตรียมตัวในการถ่ายทำ เช่นนักแสดงเล่นโทรศัพท์หรือกรณีที่ยังไม่พร้อมใดๆ และการแสดงของนักแสดงที่อาจจะผิดพลาดทางบทหรือยังแสดงได้ไม่ดีผู้กำกับเลยต้องให้แสดงหลายๆรอบซึ่งเกิดความล่าช้าจึงทำให้วันนั้นถ่ายไม่ครบตามกำหนดก็ต้องจ่ายค่าตัวของนักแสดงเพิ่มหรือถ้ามันเยอะเกินไปก็ต้องย้ายไปถ่ายวันอื่น

5.2.3 ข้อเสนอแนะ

จากการที่ผู้จัดทำได้ไปสหกิจศึกษา ณ บริษัท 914 Entertainment จำกัด ข้อเสนอแนะทางบริษัท 914 Entertainment จำกัด มีการทำงานที่เป็นทีม มีความตั้งใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีการทำงานในแง่บวกสามารถแยกแยะความรู้สึกในหน้าที่การปฏิบัติงานและการเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกับงานได้ทำให้รู้ถึงหลักการในการทำงานภายในบริษัทว่าบริษัทที่คตินั้นควรมีการทำงานอย่างไร